



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

## สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕



จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาการสุขภาพิบาล กรมอนามัย

### การแถลงข่าว

“สงกรานต์ทำบุญปลอดภัย ส้วมวัดสะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้ COVID - 19”  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทย (HAS)



ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลและมอบรางวัลจากหน่วยงาน  
พิเศษที่ได้มีการดำเนินงานในเชิงวิชาการ จัดโดยกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

1. ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลและมอบรางวัลจากหน่วยงานพิเศษที่ได้มีการดำเนินงานในเชิงวิชาการ จัดโดยกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
2. ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลและมอบรางวัลจากหน่วยงานพิเศษที่ได้มีการดำเนินงานในเชิงวิชาการ จัดโดยกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
3. ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลและมอบรางวัลจากหน่วยงานพิเศษที่ได้มีการดำเนินงานในเชิงวิชาการ จัดโดยกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลและมอบรางวัลจากหน่วยงานพิเศษที่ได้มีการดำเนินงานในเชิงวิชาการ จัดโดยกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย



วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกรมอนามัย จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์ทำบุญปลอดภัย ส้วมวัดสะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้ COVID - 19” ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรวิทย์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อพัฒนาส้วมวัดให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทยด้วยเกณฑ์ ๓ ด้าน คือ ความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) พบว่า ส้วมวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ ๔๕.๑๔ และจากข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัย พบส้วมวัดมีปัญหาด้านความสะอาดมากที่สุด โดยผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อนบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในห้องส้วม พบว่า บริเวณที่มีความสกปรก และพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคมามากที่สุด คือ ที่รองนั่ง ร้อยละ ๓๗ ที่จับสายฉีดชำระ ร้อยละ ๓๓ และก๊อกน้ำ ร้อยละ ๒๑ ดังนั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนามีการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวัด จำเป็นต้องมีการพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงห้องส้วมวัดให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ปลอดภัย COVID - 19

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ส้วมมาตรฐานที่ได้มาตรฐานจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ในนามกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานพัฒนาส้วมวัด โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาส้วมวัดได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดส้วมวัดหรือ นักบริหารสุขา เพื่อช่วยดูแลทำความสะอาดส้วมวัด ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่าย อสม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่ไปร่วมทำบุญที่วัด ให้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดส้วมวัดด้วย และพัฒนางานระดับพื้นที่ให้มีวัดที่มีการจัดการส้วมวัดอย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด ต่อไป

ทั้งนี้ เน้นย้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนและพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นนักบริหารสุขาโดยช่วยกันดูแลและทำความสะอาดส้วมวัดหลังการใช้งาน เน้นจุดเสี่ยงบริเวณสัมผัสร่วม ได้แก่ ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ และเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการส้วมวัด ควรปฏิบัติตามการใช้ส้วมมาตรฐานที่ถูกต้อง อาทิ รักษาระยะห่างระหว่างรอใช้ส้วม มาตรฐาน ๑ - ๒ เมตร ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครก ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทกครั้งหลังใช้ส้วม เพื่อให้ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค พร้อมส่งต่อส้วมสะอาดให้แก่ผู้ใช้งานรายต่อไป

**กรมอนามัยส่งเสริมให้คุณไทยสุขภาพดี**